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ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (1) 
3. นางนฤมล บัวชุม ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (2) 
4. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
5. นายมงคล หลักฐาน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
6. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
7. นางพิสมัย ใจวัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
8. นายบุญมี จิตนารี ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
9. นายเดชศรี ธิวงค ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
10. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
11. นายอะดิเรก กองมงคล ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
12. นายบุญสินธุ์ มังคลาด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
13. นายธนกร ใจกล้า ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
14. นายนิคม ศรีวิราช ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
15. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
16. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
17. นายบูรณาการ ตาคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
18. นายอาทิตย์ งามตา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
19. นายเสวียน มะโนชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
20. นายมานพ ศูนย์กลาง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
21. นายชำนาญ บัวแดง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
22. นายกมล หทัยดำรงวิทยา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
23. นายเข้ม อัศราช ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
24. นายประทีป อินธิมา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 

 

 

ผู้ลาการประชุม           ไม่มี  

ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธวัช สุทธวงค ์ ตำแหน่ง นายก อบจ.พะเยา 
2. นายนัฐนที ศรีวิราช ตำแหน่ง รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายจำรัส เลาสัตย์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
4. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
6. นายโกศล ผิวใส ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
7. นายสยาม ปรีชา ตำแหน่ง รกท.ปลัด อบจ.พะเยา 
8. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัด อบจ.พะเยา 
9. นางธนพรรธน์ สุขตัว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา 
10. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นายวสันต์ วงศ์ด ี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 
12. นายวีระสันต์   ใหม่นา ตำแหน่ง ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
13. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 
14. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นางสุจินดา อ่ินคำ ตำแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
16. นายสมศาสตร์ ประชุมของ ตำแหน่ง รกท.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
17. นางสาวสุพัตรา มหาวัน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
18. นางมยุรี เหมหิรัณย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางสาวสุนารี ยาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
20. นางสาวศิรินันท์ จิตต์ประวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
21. นายประเสริฐ พรหมเผ่า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
22. นางนุชจรีย์ ทุ่งเย็น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
23. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
24. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
25. นายธนเดช ขวัญใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
26. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ ตำแหน่ง คนงาน 
27. นายสุพจน์ อินลือ ตำแหน่ง คนงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 
นางสมพร  กาไวย ์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ         
เลขานุการสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
 วันนี ้ เป ็นการประช ุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั ้งที ่  ๓ ประจำปี           

พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ว ันนี ้ม ีสมาชิกสภาฯลงชื่อ         
เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 

 - ขอเร ียนเชิญนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดพะเยา ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม     
ตามระเบียบวาระค่ะ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เชิญทุกท่านนั่งครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขอเรียนเชิญนายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ ๑ และนางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ ๒ ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯค่ะ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ        
ประธานสภาฯ ท่านที ่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร     

ส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ วันนี ้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒         
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ผมจะขอดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 1.1 ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามญั          
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี       
พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๔๕ วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณฝ่ายบริหาร
จะต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เพื่อพิจารณา และญัตติที่เร่งด่วนอื่นอีกที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น 
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่  5)           
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปอีกเป็นเวลาสิบห้าวัน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จึงแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบครับ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 1.2  การประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์ การบริหาร            
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗     

- ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ได ้ร ับทราบหากต ้องการทราบรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิมสอบถามได ้ที่             
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณครับ 

 1.3 เรื่องประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 
 - ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ  

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี 
จำนวน ๓๕ ท่าน ในการนี้ นายอัครา พรหมเผ่า ได้รับการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ต้ังแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

 - ผมในฐานะตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแสดง    
ความยินดีกับนายอัครา พรหมเผ่า ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ 

 1.4 เรื่องการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
 - ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา ได ้ม ีคำส ั ่ งแต ่งตั้ ง                

นายนัฐนที ศรีว ิราช ให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน    
จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ 

 1.5 เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 - ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา ได ้ม ีคำสั่ งแต ่ งตั้ ง              

นายจำรัส เลาสัตย์ นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ 
ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้ง นายโกศล ผิวใส ให้ดำรงตำแหน่ง    
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

 - ผมในฐานะตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอต้อนรับ      
ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ 

 - ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายนัฐนที ศรีวิราช รองนายกองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ครับ 

นายนัฐนท ี ศรีวิราช  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน ท่านนายกองค์การ 
รองนายก อบจ.พะเยา บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านที ่ปรึกษา เลขานุการสภา ท่านรองปลัด         

ทั้ง 2 ท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ก่อน
อื่นกระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ที่ได้ให้ความไว้วางใจ แต่งตั้งให้กระผมเป็นรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะขับเคลื่อน
นโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ดีที่สุด กระผม  
มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้อำนวยการ กองทุกกอง 
ครับ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปขอเรียนเชิญนายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหาร   
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 
นายจำรัส  เลาสัตย ์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้กระผม 
เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ ่ง จากสภาแห่งนี้และขอขอบพระคุณท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายธวัช  สุทธวงค์ ที่ให้ความเมตตา และ
กรุณาแต่งตั้งกระผมเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
อีกครั้ง ซึ่งปฏิบัติงานกันมาอย่างมีความสุข กระผมก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอย่างเต็มความสามารถ 
ในส่วนของการที ่จะบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
เต็มที่เต็มใจให้บริการ ครับ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 
นางสาวญภา  วิทย์นลากรณ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งให้ดิฉันได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดพะเยา ขออนุญาตฝากเนื ้อฝากตัวอีกรอบกับท่านสมาชิกฯ      
ทุกท่านหวังว่าเราจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและก็ราบรื่นเป็นอย่างดี
ขอบคุณค่ะ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปขอเรียนเชิญนายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 
นายอัษฎากรณ์  ฉัตรานันท์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน และ 
เลขานุการนายก อบจ.พะเยา สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การ

บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา  นายธว ัช ส ุทธวงค ์  ท ี ่ ได ้กร ุณาแต ่ งตั้ ง           
กระผมนายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหาร                     
ส่วนจังหวัดพะเยา ขอถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวกับสภาแห่งนี้กับทุกท่าน 
และมีท่านรองปลัดทั้ง 2 ท่าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการ 
เจ ้าหน้าที่ท ุกคนที ่ได ้ร ่วมปฏิบัติหน้าที ่ก ันทำให้องค์การบริหารส่วน    
จ ั งหว ัดพะเยาพ ัฒนาไปเป ็นท ี ่พ ึ ่ งของประชาชนชาวพะเยาต ่อไป  
ขอบพระคุณทุกท่าน ที ่ให้โอกาสมาร่วมประชุมสภาในครั ้งนี ้ด ้วยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปขอเรียนเชิญนายโกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร           
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 
นายโกศล  ผิวใส - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา ทุกท่าน กระผมนายโกศล ผิวใส ด้วยความยินดีที่ได้มาร่วมงานกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน และขอขอบคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านขอช่วยงานอีกสมัยหนึ่งและพร้อม
ทำงานด้วยความยินดี ขอขอบคุณทุกท่านและคงเหมือนเดิมครับ ขอบคุณ
ครับ   
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
 - รายงานการประชุม มีทั้งหมดจำนวน ๑๐ หน้า เชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบ 
 - สมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญ ครับ 
 - ไม่มีนะครับ  
 - หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมผมจะขอมติ ในที่ประชุม   

นะครับ 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่   

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗     

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ให้การรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ 
สมัยที ่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื ่อว ันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗             
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๒.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั ้งที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื ่อวันที ่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๗ 
 - รายงานการประชุม มีทั้งหมดจำนวน ๒๓ หน้า เชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบ 
 - สมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญ ครับ 
 - ไม่มีนะครับ- 
 - หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมผมจะขอมติ ในที่ประชุม   

นะครับ 
 - เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 



7 
 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗    

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือ  
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั ้งที ่  ๒ ประจำปี           

พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ให้การรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระท่ีสอง  
 จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

เมื ่อวันที ่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร      
ส ่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘            
ที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๑ 
เรียบร้อยแล้ว และในวาระที ่ ๒ ขั ้นตอนของการแปรญัตติ ที่ประชุม        
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ได้กำหนดระยะเวลาให้ยื ่น เสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันที่ ๒๔ , ๒๕ และวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ , ๓๐ 
และวันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 - ต ่อไปขอเช ิญคณะกรรมการแปรญ ัตต ิ ได ้แถลงผลการพ ิจารณา              
การแปรญัตติในวาระที่สอง ขอเชิญนายชำนาญ  บัวแดง ครับ 
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นายชำนาญ  บัวแดง - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพและสมาชิก 
เลขานุการคณะกรรมการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายงานผลการ 
แปรญัตติฯ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื ่อวันที ่ ๒๙ , ๓๐ และวันที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามมติ     
ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒       
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ลงมติ      
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และส่งให้คณะกรรมการ        
แปรญัตติพิจารณา โดยสภาได้กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำขอแปรญัตติ                
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที ่ ๒๔ ,๒๕ และวันที ่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรองสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ,๒๕ 
และวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ปรากฏว่ามีผู ้มายื ่นขอเสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร     
ส ่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘          
คือนายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้กำหนดนัดประชุมในวันที่ ๒๙ , ๓๐ และวันที่    
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค ์การ     
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข ้อบัญญัติ                                 
โดย มีนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานกรรมการฯและกรรมการฯ อีก ๖ คน 
มาประชุม โดยมีผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมอีก ๒๐ คน ได้ดำเนินการประชุม         
เพ ื ่อพ ิจารณาร ่างข ้อบ ัญญัต ิฯด ังกล ่าวแล ้ว จ ึงสร ุปผลการประชุม             
ของคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ เพื ่อจะได้นำเสนอผลการ
พิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 -  ต ่อไปขอเร ียนเช ิญนายธนกร ใจกล ้า คณะกรรมการแปรญ ัตติ                 
ร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภา
เป็นลำดับต่อไป 

นายธนกร  ใจกล้า - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพและสมาชิก 
คณะกรรมการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
แปรญัตติฯ   - ขอสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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นายธนกร  ใจกล้า ๑. คณะกรรมการฯโดยมีนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง เป็นประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ นายชำนาญ บัวแดง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
แปรญัตติฯ   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 ๒.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มาร่วมชี้แจง 
 ๓. ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้ 
 หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี ้เร ียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวน

รวมทั้งสิ้น ๕๕๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น
เก้าพันบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั ่วไป จ ่ายจากรายได ้จ ัดเก ็บเอง หมวด          
ภาษ ีจ ัดสรร และหมวดเง ินอ ุดหน ุนท ั ่ วไป เป ็นจำนวนรวมทั ้งสิ้น 
๕๕๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้  

 ด้านบริหารทั่วไป  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม บาท ๑๒๙,๓๙๓,๑๑๗ บาท (หนึ่งร้อย

ยี่สิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาท) มีนายวิเชษฐ์ 
วงศ์ประสิทธิ์ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด หน้า ๑๗๐
รายการที ่ ๑๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ที ่ต ั ้งไว้  จำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท       
(สามแสนแปดหมื ่นเก้าพันบาท) เนื ่องจากตั ้งงบประมาณมากเกินไป       
โดยขอปรับลดคงเหลือ จำนวน ๒๘๙,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) 

 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 
จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอปรับลดของ นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 - มีนายธนกร ใจกล้า  นางพิสมัย ใจวัง  สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด หน้า ๑๙๑ รายการที่ ๒๓ 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ตั ้งไว้  จำนวน ๓,๒77,๒๐๐ บาท       
(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) เนื่องจากตั้งงบประมาณ
มากเกินไป โดยนายธนกร ใจกล้า ขอปรับลดของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตั ้งไว้จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี ่แสนบาท) คงเหลือ จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) 
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นายธนกร  ใจกล้า - นางพิสมัย ใจวัง ขอปรับลดของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม               
คณะกรรมการ ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) คงเหลือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
แปรญัตติฯ   (สองแสนบาท) สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร ขอปรับลดของกองช่าง ตั้งไว้  

จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) คงเหลือ จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ ่งล ้านแปดแสนบาท) รวมขอปรับลด หน้า ๑๙๑ รายการที ่ ๒๓           
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ตั้งไว้ จำนวน ๓,๒77,๒๐๐ บาท 
(สามล้านสองแสนเจ ็ดหมื ่นเจ ็ดพันสองร ้อยบาท)  คงเหลือ จำนวน 
๒,๘๗๗,๒๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) 

 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 
จำนวน 6 เสียง ตามคำขอปรับลดของ นายธนกร ใจกล้า นางพิสมัย ใจวัง 
สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 - แผนงานการร ักษาความสงบภายใน ยอดรวม 5,803,850 บาท       
(ห้าล้านแปดแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 - แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๑๐,๖๗๑,๘๘๐ บาท (สิบล้านหกแสน     

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  
 - แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 176,000,880 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้าน

แปดร้อยแปดสิบบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 - แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 300,000 บาท (สามแสนบาท)      

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒,๑๙๔,๕๑๐ บาท 

(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๒,๘๔๖,๐๐๐ บาท 

(สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๑๗๑,๑๐๘,๕๘๐ บาท 

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาท) 
 - มีนายบุญมี จิตนารี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด  

หน้า ๓๐๗ รายการที่ ๑๗ ค่าจ้างเหมาบริการ ที่ตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาท) เนื่องจากตั้งงบประมาณมากเกินไป โดยขอปรับลดคงเหลือ 
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท) 

 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอปรับลดของ นายบุญมี จิตนารี คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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นายธนกร  ใจกล้า - มีนางพิสมัย ใจวัง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด     
คณะกรรมการ หน้า ๓๑๒ รายการที่ ๒๗ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ตั้งไว้ จำนวน 
แปรญัตติฯ   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี ่ล ้านบาท) เนื ่องจากตั ้งงบประมาณมากเกินไป       

โดยขอปรับลด คงเหลือ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาท) 
 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 

จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอปรับลดของ นางพิสมัย ใจวัง คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 - สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ            
ขอตัดงบประมาณ หน้า ๔๖๓ รายการที่ ๒๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหล่ม 
เช ื ่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใด้ จ ังหวัดพะเยา ตั ้งไว้  จำนวน 
๕๐๐ ,๐๐๐ บาท (ห ้าแสนบาท) เน ื ่องจากเทศบาลตำบลหนองหล่ม       
อำเภอดอกคำใต้ ได้ตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้แล้ว หากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งโครงการเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวอีก  
จะซ้ำซ้อน กับโครงการของเทศบาลตำบลหนองหล่ม จึงขอตัดงบประมาณ
ทิ้งท้ังจำนวน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป 

 -  คณะกรรมการแปรญ ั ตติ ร ่ างข ้ อบ ัญญ ั ต ิ พ ิ จารณาและม ี มติ                 
เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอตัดงบประมาณทิ ้งทั ้งจำนวน       
ของสบิเอกบุญเดช อินต๊ะสาร คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 - มีผู้แปรญัตติ คือนายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 ขอแปรญัตต ิ เพ ิ ่มงบประมาณ โดยเพ ิ ่มโครงการใหม่  แผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น    
เข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร สายสวนยางนายรับ - ไร่ อส.ขวัญชัย หมู ่ที ่ ๕       
ตำบลหนองหล่ม เชื ่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขนาดพื้นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น   
ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ ่มเติมครั ้งที ่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗      
หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๑๒๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเด ือดร้อนเร ่งด ่วนให้กับประชาชนสามารถสัญจรไปมา            
ได้ตามปกต ิ
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นายธนกร  ใจกล้า - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ      
คณะกรรมการ จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่  
แปรญัตติฯ   ของนายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ     

สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง    
บดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร สายห้วยโป่ ง - ด่านแม่ต๋ำ หมู ่ที ่ ๕        
ตำบลหนองหล่ม เชื ่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)         

 สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑ ,๕๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี ่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑,๒๖๐.๐๐
ลูกบาศก์เมตร 

 สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี ่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร    
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปรีมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕2.๐๐ ลูกบาศก ์เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น ้อยกว่า ๑ ,๕๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร     
พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและ
แบบแปลนท ี ่ องค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดพะเยากำหนด ปรากฏ                
ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบร ิหาร          
ส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. 2๕๖๗ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๗๔    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนให้กับประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ 

 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 
จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ 
ของนายธวัช ส ุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           
ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู ่ พ้ืนที่
การเกษตร สายห้วยม่วง หมู ่ที ่ ๕ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้    
จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑ ,๕๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย   
บดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน        
ที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ ่มเติม       
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๑๓ ลำดับที่ ๒๙๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้ตามปกติ 
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นายธนกร  ใจกล้า - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ  
คณะกรรมการ จำนวน ๖ เสียง ตามคำขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่      
แปรญัตติฯ   ของนายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 - แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสน)    

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  
 ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
 - งบกลาง ยอดรวม ๕๐,๖๗๐,๑๘๓ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่น   

หนึ่งร้อยแปดสิบสามบาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาปฏิบัติการเบิกจ่าย        

เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีผู้แปรญัตติ 
ไม่มีการแก้ไข 

 ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีหน้าที ่ร ักษาการ          
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

 ๔. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติมาพร้อมบันทึกนี ้แล้วหากมีคำพิมพ์ตกหล่น         
มีคำพิมพ์ผิดใดหรือมีข้อความผิดพลาดเล็กน้อยเกี ่ยวกับการตั ้งหมวด
รายจ ่ายประเภทรายจ ่าย หร ือรายละเอ ียดรายจ ่าย ท ี ่ ไม ่ถ ูกต ้อง                 
ในร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว เห็นควรให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
เป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตเก่ียวกับการพิจารณา 
ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  หรือไม ่         
 - ขอเชิญนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพและสมาชิก 
คณะกรรมการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
แปรญัตติฯ   ความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี ้ ม ีความเหมาะสม ถูกต้องและ
ครอบคลุมทุกแผนงานแล้ว รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน   
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             
แต่มีข้อสังเกตดังนี้ 
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นายวิเชษฐ์  วงศ์ประสิทธิ์ ๑.บางโครงการ/กิจกรรม ตั้งงบประมาณไว้มากเกินไปและไม่ได้ใช้จริง     
คณะกรรมการ ตามที่ได้ตั้งไว้ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีงบประมาณ 
แปรญัตติฯ   อย่างจำกัด ฉะนั ้น จึงควรนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน       

จึงขอให้นำข้อมูลของปีงบประมาณเดิมมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้ง
งบประมาณครั้งต่อไป 

 ๒.คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความสะดวก และความปลอดภัย ต่อการสัญจรในการใช้เส้นทาง
ส ัญจร ซ ึ ่ งม ีสภาพถนนท ี ่ทรุดโทรมเป ็นหล ุม เป ็นบ ่อ และป ัญหา            
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อยู่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไม่ได้รับ 
ความสะดวก และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต่อการสัญจร        
ในการใช้เส้นทางสัญจรในยามค่ำคืน ยามวิกาล จึงมีความเห็นว่าการตั้ง
งบประมาณในเรื่องการสาธารณูปโภคเบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน     
มีความจำเป็นและเป็นความต้องการของประชาชน ควรตั้งงบประมาณ        
ให้ทั่วถึงทั ้งจังหวัดและเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบร ิหาร        
ส่วนจังหวัด 

 ๓.จากปัญหาที่พบ ในเรื่องของการตั้งงบประมาณในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งบลงทุน พบข้อผิดพลาดในเรื่องของโครงการ รายละเอียดของโครงการ   
ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถที่จะดำเนินการขั ้นต่อไปได้  คณะกรรมการ       
แปรญัตติจึงมีความเห็นว่ากองช่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ         
เป็นผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดทำร่างงบประมาณ จึงขอให้หน่วยงาน         
ท ี ่ร ับผ ิดชอบทำงานบ ูรณาการร ่วมก ัน เพ ื ่อให ้ก ารต ั ้ งงบประมาณ               
ในร่างข้อบัญญัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถดำเนินการ
โครงการเพื ่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป     
จากข้อสังเกตของคณะกรรมการแปรญัตติได้คำนึงถึงระเบียบกฎหมาย   
แผลพัฒนาท้องถิ ่นนโยบายของผู ้บริหารและความสามารถที่ผ ู ้บริหาร         
จะนำไปใช้งบประมาณได้อย ่างเหมาะสมตลอดจนผลประโยชน์ของ
ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเป็นส่วนรวมครับ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ คณะกรรมการแปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ ฯชี้ แจงมานั้ น          
ประธานสภาฯ ท่านสมาช ิกฯก ็คงทราบมาบ ้างแล ้ว ตามสร ุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที ่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯทุกท่าน     
ก่อนหน้านี้แล้ว ลำดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมาย     
ที่เก่ียวข้องครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง  
ได้กำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่สอง ให้ปรึกษาเรียง     
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้กลับเข้าประจำที่เดิมครับ 
ประธานสภาฯ - ในลำดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ตามระเบียบ

ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ ๕๑ โดยจะพิจารณาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ    
ที่มีการแปรญัตติ เริ ่มจากการที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ เสนอรายงาน   
ผลการพิจารณาไปแล้ว ในข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้ 

 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 - แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม ๑๒๙,๓๙๓,๑๑๗ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบ   

เก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาท) 
 - นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ ์ คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ            

ขอปรับลด หน้า ๑๗๐ รายการที ่  ๑๑ ค่าจ ้างเหมาบร ิการ ที ่ต ั ้งไว้         
จำนวน ๓๘๙ ,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื ่นเก้าพันบาท) เนื ่องจาก          
ตั้งงบประมาณมากเกินไป จึงขอปรับลดคงเหลือ จำนวน ๒๘9,๐๐๐ บาท 
(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) ซึ ่งที ่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์  
คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ คือปรับลดคงเหลือ  จำนวน 
๒๘๙,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) 

 - ผมจะขอมติ ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติตามมติของคณะกรรมการ     
ประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ปรับลดเหลืองบประมาณ จำนวน ๒๘๙,๐๐๐ บาท 

(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ตามมติ

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ปรับลดเหลืองบประมาณ
จำนวน ๒๘๙,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาท) ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปมีนายธนกร ใจกล้า นางพิสมัย ใจวัง สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด หน้า 191 รายการ       

ที่ ๒๓ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ตั้งไว้ จำนวน ๓,๒77,๒๐๐ บาท 
(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) เนื่องจากตั้งงบประมาณ
มากเกินไป โดยนายธนกร ใจกล้า ขอปรับลด ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส ่วนจ ังหว ัด ต ั ้งไว้  จำนวน ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท (ส ี ่แสนบาท) คงเหลือ       
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - นางพิสมัย ใจวัง ขอปรับลดของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม               
ประธานสภาฯ  ตั้งไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท) คงเหลือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองแสนบาท) 
 - สิบเอกบุญเดซ อินต ๊ะสาร ขอปรับลดของกองช ่าง ต ั ้งไว้  จำนวน

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) คงเหลือ จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนบาท) 

 รวมขอปรับลด หน้า ๑๙๑ รายการที่ ๒๓ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
 ทรัพย์สิน ที่ตั้งไว้ จำนวน ๓,๒๗7,๒๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยบาท) คงเหลือ จำนวน ๒,๘7๗,๒๐๐ บาท (สองล้าน      
แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับนายธนกร ใจกล้า นาง
พิสม ัย ใจว ัง สิบเอกบ ุญเดช อ ินต ๊ะสาร คณะกรรมการแปรญ ัตติ               
ร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ  ค ือ ปร ับลดคงเหล ือ จำนวน ๒ ,๘๗๗ ,๒๐๐ บาท              
(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท)  

 - ผมจะขอมติในที่ประชุมแห่งนี ้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติตามมติของคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ปรับลดเหลืองบประมาณ จำนวน ๒,๘๗๗,๒๐0 บาท 

(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ตามมติ

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ปรับลดเหลืองบประมาณ 
จำนวน ๒,๘๗๗,๒๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท)  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
ประธานสภาฯ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๑๗๑,๑๐๘,๕๘๐ บาท 

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาท) 
 - นายบุญมี จิตนารี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด    

หน้า ๓๐๗ รายการที่ ๑๗ ค่าจ้างเหมาบริการ ที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาท) เนื่องจากตั้งงบประมาณมากเกินไป โดยขอปรับลดคงเหลือ 
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท) ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร ่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับนายบุญมี จ ิตนารี 
คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ คือปรับลดคงเหลือ  จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท)  

 - ผมจะขอมติในที ่ประชุมแห่งนี ้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติตามมติของคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ปรับลดเหลืองบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท    

(สี่แสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที ่ประชุมสภาแห่งนี ้มีมติ เห็นชอบ จำนวน  23 เสียง      

ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที ่ปร ับลดเหลือ
งบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท) ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปนางพิสมัย ใจวัง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอปรับลด 
ประธานสภาฯ หน้า ๓๑๒ รายการที่ ๒๗ ค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ตั ้งไว้  จำนวน

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล ้านบาท) เนื ่องจากตั ้งบประมาณมากเก ินไป          
โดยขอปรับลดคงเหลือ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาท) 
ซึ ่งที ่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบด้วยกับ นางพิสมัย ใจวัง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
คือ ปรับลด คงเหลือ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาท)    
- ผมจะขอมติในที ่ประชุมแห่งนี ้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติตามมติของคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ปรับลดเหลืองบประมาณจำนวน ๓,๖๐๐,00๐ บาท 

(สามล้านหกแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ตามมติ    

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ปรับลดเหลืองบประมาณ
จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาท) ไม่เห็นชอบ ไม่มี     
งดออกเสียง ๑ เสียง 

 - ต่อไป สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ         
ขอตัดงบประมาณ หน้า ๔๖๓ รายการที่ ๒๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร สายทุ่งห้วยป่าหยาบ หมู ่ที ่ ๕ ตำบล    
หนองหล่ม เชื ่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั ้งไว้                  
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหล่ม 
อำเภอดอกคำใต้ ได้ตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้แล้ว หากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งโครงการเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวอีก 
จะซ้ำซ้อนกับโครงการของเทศบาลตำบลหนองหล่ม จึงขอตัดงบประมาณ
ทิ้งท ั ้งจำนวน เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ต ่อชาวบ้านที ่ เด ือดร้อนต่อไป             
ซึ ่งที ่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติพิจารณา และมีมติ    
เห็นชอบด้วยกับ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร คณะกรรมการแปรญัตติ            
ร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ  ค ือ ต ัดงบประมาณ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท (ห ้าแสนบาท)                 
ทิ้งทั้งจำนวน                    

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ผมจะขอมติในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ 
ประธานสภาฯ ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติตามมติของคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ตัดงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) 

ทิง้ทั้งจำนวน โปรดยกมือ 
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นางสมพร  กาไวย ์  - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ตามมติ    

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ตัดงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาท) ทิ้งทั้งจำนวน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปมีผู้เสนอขอแปรญัตติคือนายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร     
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง     
บดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร สายสวนยางนายรับ -ไร่ อส.ขวัญชัย       
หม ู ่ท ี ่  ๕ ตำบลหนองหล ่ม เช ื ่อม ตำบลบ้านป ิน อำเภอดอกคำใ ต้            
จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑ ,๕๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย    
บดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน        
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ ่มเติม     
ครั ้งที ่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๙๔ ลำดับที ่ ๑๒๓ ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้       
กองช่างเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ ซึ ่งที ่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างข้อบัญญัติพิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับ นายธวัช สุทธวงค์       
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ    
โดยเพิ่มโครงการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) 

 - ผมจะขอมติในที ่ประชุมแห่งนี ้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ 

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามทีน่ายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
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มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ตามที่     
นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติ
เพ ิ ่มงบประมาณ โดยเพิ ่มโครงการใหม่ จำนวน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท          
(ห้าแสนบาท) ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่  แผนงาน 
ประธานสภาฯ อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น   
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง – ด่านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหล่ม
เช ื ่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต ้ จ ังหว ัดพะเยา งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
๒๕๒.๐๐ ล ูกบาศก ์ เมตร หร ือม ีปร ิมาตรล ูกร ังรวมก ันไม ่น ้อยกว่า 
๑,๕๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี ่ยบดอัดแน่นให้เร ียบร้อย 
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ ่มเติมครั ้งที ่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗      
หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๗๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเด ือดร้อนเร ่งด ่วนให้กับประชาชนสามารถสัญจรไปมา           
ได้ตามปกติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบด้วยกับนายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ที่ขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ  โดยเพ่ิมโครงการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาท)  

 - ผมจะขอมติในที ่ประชุมแห่งนี ้นะคร ับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร   
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ 

จำนวน ๕๐๐,000 บาท (ห้าแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามทีน่ายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่   

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
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มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ตามที่       
นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติ
เพ ิ ่มงบประมาณ โดยเพิ ่มโครงการใหม่ จำนวน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท            
(ห้าแสนบาท) ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ โดยเพ่ิมโครงการใหม่ แผนงาน  
ประธานสภาฯ อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น   
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ 
จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี ่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ       
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบด
อัดแน่นให ้เร ียบร ้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน            
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๓ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า 213 ลำดับที่ ๒๙๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง     
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้ตามปกติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
พิจารณาและมีมติเห็นชอบด้วยกับ นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ 
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)  

 - ผมจะขอมติในที ่ประชุมแห่งนี ้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ         
องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบตามที่นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ ่มงประมาณ โดยเพิ ่มโครงการใหม่ 

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบตามที่ นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที ่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียงตามที่      

นายธวัช สุทธวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแปรญัตติ
เพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๔.๒ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระท่ีสาม 
 - ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะขอมติ ในที่ประชุม

แห่งนี้นะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็น  ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือ 

นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่ เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ประธานสภาฯ ส่ วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                

เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือ 

นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ให้ตรา

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอ  
 ๕.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ องค์การ

บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ ่ายประจำปี งบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) 

 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ

ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกลา่ว
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗      
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๗ จำนวน 
๑๒,๔๗๑,๙๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท) 
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นายธวัช  สุทธวงค์ - โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
นายก อบจ.พะเยา งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ 

โครงการ และค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา ลงว ันท ี ่  ๕ ก ันยายน ๒๕๖๗  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง          
ส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย           
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณา          
ประธานสภาฯ ไปทีละโครงการ เริ่มจากพิจารณาโครงการลำดับที่ ๑ เป็นต้นไป หากท่าน

สมาชิกฯมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายโครงการลำดับใด ขอเชิญนะครับ 
 - มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์

ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตาม  
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ               

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ ฝ่ายบริหาร   
ได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 ๕.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ องค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ ่ายประจำปี งบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) 

 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
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นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ร ับแจ้งจากองค์การบริหาร       

ส่วนตำบลภูซาง ว่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที่
การเกษตร สายห้วยงุ ้น บ้านห้วยส้าน ม.๔ ต.ภูชาง อ.ภูซาง จ.พะเยา     
ขององค์การบร ิหารส ่วนหวัดพะเยา ทับซ้อนกับแผนงาน/โครงการ         
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซางจะดำเนินการเอง เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง   
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการกล่าว โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
สายบ้านหนองเลา ม.๘ ต.ภูซาง เชื ่อม ต.ทุ ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา   
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ ศ ๒๕6๓ ข้อ ๒๗ การโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย            
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี ่ยนหรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิของ        
สภาท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนมุัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย              
ประธานสภาฯ ที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

ด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ ่ายตามข้อบ ัญญัต ิองค ์การบริหารส่วนจ ังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายบริหาร
ได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภาฯ บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) 
 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื ้อครุ ภ ัณฑ์

สำนักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย จากรายการที ่เหลือจ่าย จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท         
(สี ่หมื่นห้าพันบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 
๔๕,๐๐๐ บาท (สี ่หมื ่นห้าพันบาท) เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ      
ประจำกองช่าง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ลงว ันท ี ่  ๖ ก ันยายน ๒๕๖๗ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓     
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม      
โอนลด ที ่ทำให้ล ักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่าย        
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย              
ประธานสภาฯ ที่จะชักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

ด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตาม  
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 



26 
 

มติที่ประชุม เ ป็ นอั นว่ าที ่ ป ร ะชุ มแห่ งนี ้ มี มติ เ ห็ นชอบ  จำนวน  23  เสี ย ง 
อนุ ม ั ต ิ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่
ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภาฯ บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 
 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการปรับปรุงอาคาร      

ห้องทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แต่เนื ่องจาก      
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย      
จากรายการที ่เหลือจ่าย โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานก่อสร้าง         
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงอาคารห้องทำงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
จำนวน ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท) รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย           
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อโปรด
พิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย              
ประธานสภาฯ ที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

ด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิกฯท่านใดไม่ เห็นชอบอนุมัติ ให้ โอนงบประมาณรายจ่ าย  
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
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มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ ่ายตามข้อบ ัญญัต ิองค ์การบริหารส่วนจ ังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีฝ่ายบริหาร 

 ได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๕ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗        

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื ้อครุภ ัณฑ์

คอมพิวเตอร์หร ืออิเล ็กทรอนิกส ์ แต่เนื ่องจากไม่ได ้ต ั ้งงบประมาณ           
เพ ื ่ อการด ั งกล ่ าวไว ้ ในข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำปี                     
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังน ั ้น จ ึงขอโอนเง ินงบประมาณรายจ ่าย            
จากรายการที่เหลือจ่าย จำนวน ๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท)        
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
หร ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  เคร ื ่องสแกนเนอร์  จำนวน ๑๖๙ ,๐๐๐ บาท             
(หน ึ ่ งแสนหกหมื ่นเก ้าพ ันบาท)  เพ ื ่อใช ้ในการปฏ ิบ ัต ิงานราชการ          
ประจำกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา ลงว ันท ี ่  ๒ ก ันยายน ๒๕๖๗  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเสนอ  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย              
ประธานสภาฯ ที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

ด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
 



28 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ ่ายตามข้อบ ัญญัต ิองค ์การบริหารส่วนจ ังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง  

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๖ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ     
ที ่โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล        
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื ่องพ่น       
ฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข งบประมาณ 
๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาท) เนื่องจากระบุข้อความคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ผิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง           
ส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น       
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย เชิญครับ 
  - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 
 ด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามที่
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามที่
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

 



29 
นางสมพร  กาไวย ์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ           

ให้แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง     
1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๗ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าสินไหมทดแทน  
ประธานสภาฯ ให้แก่นางสุวิมล พรมสุรินทร์  
 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม 

เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๙.๖๔ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) 
ให้แก่ นางสุวิมล พรมสุรินทร์  

 รายละเอียดดังนี้  
 ๑. คำสั ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที ่ ๑๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่         

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ   
กรณีโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

 2. พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที ่ อผ.๐๒๓/๒๕๖๗        
ได้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ   
กรณีโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เฉพาะราย     
ผู้ฟ้องคดี (นางสุวิมล พรมสุรินทร์) ในส่วนที่เกินกว่า จำนวน ๒๖,๐๒๗.๒๗ บาท       
(สองหมื ่นหกพันยี ่ส ิบเจ็ดบาทยี ่ส ิบเจ็ดสตางค์) โดยให้มีผลย้อนหลัง          
ไปถึงวันที่ออกคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว  

 ๓. ผู้ฟ้องคดี ราย นางสุวิมล พรมสุรินทร์ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เกินกว่าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด          
เป็น จำนวน ๑,๒๔9.๖๔ บาท (หนึ ่งพันสองร้อยสี ่สิบเก้าบาทหกสิบสี่
สตางค์) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๙ ข้อ ๑๐๕ “(2) ขอเงินคืนภายหลังจาก
ปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายขาด
เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 - สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน        
 มียอดเงินสะสม ๙,๘๙๑,๙๙๐.๔๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน

เก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
(รายละเอียดแนบท้าย) จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 



30 
 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ 
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

ด้วยครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนเงิน          
ประธานสภาฯ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่นางสุวิมล พรมสุรินทร์ จำนวน ๑,๒๔9.๖๔ บาท

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืน  
ประธานสภาฯ สินไหมทดแทน ให้แก่นางสุวิมล พรมสุรินทร์ จำนวน ๑ ,๒๔๙.๖๔ บาท 

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ           

ให ้จ ่ายขาดเง ินสะสมเพื ่อจ ่ายค ืนเง ินค ่าส ินไหมทดแทน ให ้แก่              
นางสุวิมล พรมสุรินทร์ จำนวน ๑,๒๔๙.๖๔ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ
เก้าบาทหกสิบสี ่สตางค์) ตามที ่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี        
งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ๕.๘ ญัตติขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
ประธานสภาฯ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิน ีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
นายก อบจ.พะเยา ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

จำนวน ๕๔ แห่ง ได้เตรียมดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ 

 ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๖๖ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๔๔,๕๒๐ บาท 
(สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาท) 

 ๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๓๒,๒๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาท) 

 ๓. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน ๑๙,๔๐๐ บาท          
 (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท) 
 ๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๔๗,๔๙๐ บาท 
 (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) 
 ๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๕๐๘,๗๐๐ บาท 
  (ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาท) 
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นายธวัช  สุทธวงค์ ๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 65 รายการ เป็นเงิน 
นายก อบจ.พะเยา 1,922,26๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาท) 
 ๗. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 417,800 บาท 
 (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท) 
 ๘. ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล ็กทรอนิกส์  จำนวน 129 รายการ             

เป็นเงิน 2,804,70๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาท) 
 รวม 436 รายการ เป็นจำนวนเงิน 11,697,070 บาท (สิบเอ็ดล้าน      

หกแสนเก้าหมื ่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาท) เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ      
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๖๗  

 ๑. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินบำร ุงโรงพยาบาลและ          
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๐     
และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินบำรุง      
ให ้จ ่ายได ้ เพ ื ่อการสาธารณส ุขและการบร ิหารจ ัดการโรงพยาบาล            
และหน่วยบริการสาธารณสุข (๕) ค่าครุภ ัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง                
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (๕) 
ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๐๘.๒/ว๗๓๐๓ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน     
การคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้จ่าย    
จากเงินบำรุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและ        
การบริหารพัสดุภาครัฐ การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  
ประธานสภาฯ ที่จะซักถามหรือจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ  
 - ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯตรวจนับองค์ประชุมครับ 
นางสมพร  กาไวย ์ - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จัดหาครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิม 
ประธานสภาฯ พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
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นางสมพร  กาไวย ์ - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้จัดหาครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิม 
ประธานสภาฯ พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   

ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

นางสมพร  กาไวย ์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ  
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ        

ให้จ ัดหาครุภ ัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา           
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ตามที่ฝ่ายบริหาร
ได้แถลง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖ 
ประธานสภาฯ  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 - มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ขอเชิญครับ 
 - ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับสมาชิกฯ  
 - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภา ท่านรองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบจ.พะเยา บริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ท่านรองนายก 

ท่านที ่ปรึกษา ท่านเลขาและผู ้อำนวยการกองทุกกองและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม
นายธว ัช ส ุทธวงค์ ในนามนายกองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา            
ต้องขอกราบขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันนี้ที่ให้ความ
เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณปี  พ.ศ. 2568 เร ียนสมาชิกทุกท่าน           
ว่าเราต้องเร่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ เพื ่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุด        
แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ทั้งคณะกรรมการแปรญัตติและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วน   
จังหวัดพะเยาก็ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เหมือนกับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ปีนี้จะใช้ร่วมกันกระผมหวัง
เป็นอย่างยิ ่ง ในวาระของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
ทุกท่านที่กำลังใกล้จะหมดลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้กลับมาใช้
งบประมาณร่วมกันเพื่อประชาชน ขอกราบขอบคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้
ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 



 



 


